

## หลักสูตรทำไม้เสียบธนบัตรดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น

จำนวน ๓ ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

- กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม     กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม     กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ  
 กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์     กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

+++++

### ความเป็นมา

ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มอำนวยการและอาชีพ เฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถานศึกษาในสังกัดที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต จึงจัดวิชาชีพการทำไม้เสียบธนบัตรดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้

### หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา อาชีพเพื่อการมีงานทำ กำหนดหลักการไว้ดังนี้

๑. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

๒. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่องาน ผู้อื่น และสังคม

๓. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

๔. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

### จุดมุ่งหมาย

๑. ผู้เรียนเห็นช่องทางในการนำไปประกอบอาชีพ
๒. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการทำไม้เสียบธนบัตรดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น
๓. ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ หรือเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว หรือต่อยอดอาชีพได้

## กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
๒. ผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

## ระยะเวลา

หลักสูตรการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด ๓ ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ๓๐ นาที

ภาคปฏิบัติ ๒.๓๐ ชั่วโมง

## โครงสร้างหลักสูตรการทำไม้เสียบธนบัตรดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัด กระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	อุปกรณ์ฝักการ ทำไม้เสียบ ธนบัตรดอกบัว ทิพย์จากริบบิ้น จัดเตรียมวัสดุ ในการจัด กิจกรรม	เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อุปกรณ์การฝักการทำ ไม้เสียบธนบัตรดอกบัว ทิพย์จากริบบิ้นและ การจัดเตรียมวัสดุใน การจัดกิจกรรม	- วัสดุ ในการทำไม้เสียบธนบัตร ดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น ๑.ก้านเกสรดอกบัว ขนาด ๒.๕ cm จำนวน ๒๐ ดอก ๒.ฟลอร่าเทปสีเขียว ๗ ม้วน ๓.ลวดสีเขียว no.๑๘ ๑ มัด ๔.ลวดสีขาว no.๑๘ ๑ มัด ๕.ผ้าใยบัวสีเขียว ๗ แพ็ค ๖.ผ้าใยบัวสี ๗ แพ็ค ๗.ด้ายสีเขียว ๗ หลอด ๘.เกสรดอกไม้ ๑ แพ็ค - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์การ ทำไม้เสียบธนบัตรดอกบัวทิพย์จาก ริบบิ้น - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุในการทำ ไม้เสียบธนบัตรดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น	- วิทยากรบรรยาย วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝักการทำไม้ เสียบธนบัตรดอกบัว ทิพย์จากริบบิ้นการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝักการทำไม้ เสียบธนบัตรดอกบัว ทิพย์จากริบบิ้น - วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและเทคนิค การฝักทักษะการทำ ไม้เสียบธนบัตร ดอกบัวทิพย์จาก ริบบิ้น แต่ละขั้นตอน	๑๕ นาที	-
๒	ขั้นตอนการฝัก การทำไม้เสียบ ธนบัตรดอกบัว ทิพย์จากริบบิ้น แต่ละขั้นตอน	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการ ทำไม้เสียบธนบัตร ดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น ๒ เพื่อสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน	- ขั้นตอนการทำไม้เสียบธนบัตร ดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น - ความรู้พื้นฐานการทำไม้เสียบธนบัตร ดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น - การลงมือปฏิบัติ <b>ขั้นตอนการทำไม้เสียบธนบัตร ดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น</b>	- วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและเทคนิค การฝักทักษะการทำ ไม้เสียบธนบัตร ดอกบัวทิพย์จาก ริบบิ้น ในแต่ละขั้นตอน	-	๒.๓๐ ชั่วโมง

		<p>การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่</p>	<p>๑ นำหลอดกาแฟตัดปลายออก</p> <p>๒ นำไม้ตะเกียบผ่าครึ่งพร้อมนำหลอดกาแฟมาใส่จากทางด้านบน</p> <p>๓ บีบตะเกียบเข้าหากันพร้อมกับติดเทปใสทั้งสองด้านเพื่อให้หลอดไม่เคลื่อนที่</p> <p>๔ นำริบบิ้นมาตัดทั้งหมด ๔ เส้น ยาว ๖๗ เซนติเมตร พร้อมตัดทำปลายแหลมทั้งสองด้าน</p> <p>๕ ทำการรวบริบบิ้นทั้งหมด เอาปลายทั้งสองด้านเข้าหากันให้เหลือปลายอยู่ที่ ๓ เซนติเมตร</p> <p>๖ กดให้เป็นรอยพับพร้อมกลับด้านที่เหลือยาวกว่าไว้ด้านบน</p> <p>๗ ทำฐานสี่ของตัวดอกโดยเตรียมริบบิ้นสองเส้นมาคล้องเข้าไปกับเส้นที่ ๑</p> <p>๘ หลังจากนั้นนำริบบิ้นเส้นที่ ๓ มาคล้องไว้กับริบบิ้นเส้นที่ ๒</p> <p>๙ นำริบบิ้นเส้นที่มาสอดเข้าในห่วงของริบบิ้นเส้นที่ ๑</p> <p>๑๐ หลังจากนั้นดึงริบบิ้นเส้นที่ ๓ ให้เข้ารูของเส้นที่ ๔</p> <p>๑๑ ทำการดึงริบบิ้นแต่ละเส้นให้มีความกระชับ</p> <p>๑๒ ทำการแยกริบบิ้นให้เป็น ๘ เส้น</p> <p>๑๓ ทำการรวบริบบิ้นทั้งหมด โดยทับเส้นด้านบนจับยกขึ้นมาเพื่อให้ให้ง่ายต่อการสาน</p>	<p>- วิทยากรให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกทักษะการทำไม้เสียบขนบัตรดอกบัวทิพย์จากริบบิ้นพร้อมกับการตอบข้อสงสัยระหว่างการจัดกิจกรรม</p>	
--	--	--	--	--	--

๑๔ นำเส้นริบบิ้นด้านในสอดห่วงแรก และนำริบบิ้นเส้นถัดไปสอดเข้าห่วงแรกและห่วงที่สอง

๑๕ นำริบบิ้นเส้นสุดท้ายลอมเข้าห่วงขอเส้นแรกถึงเส้นที่ ๔

๑๖ ดึงริบบิ้นให้เข้าทรงพลิกกลับด้านของตัวดอก

๑๗ นำเส้นริบบิ้นที่เหลือสอดไล่เข้ามาตามกลีบดอก

๑๘ พลิกกลับด้านริบบิ้นและดึงให้กระชับและนำปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตามแนวของเส้นโดยสอดเข้าไปทั้งหมดสามเส้น

๑๙ สอดริบบิ้นให้ครบทั้ง ๘ เส้น จับเส้นริบบิ้นเส้นไหนก็ได้ม้วนลงบิดสองรอบกะระยะตามจุดตัด

๒๐ ทำให้ครบทั้งหมด ๘ เส้นพลิกกลับด้านทำการเก็บปลายริบบิ้นด้วยการสอดเข้าไปตามลายสาน

๒๑ ดึงให้กระชับและทำการตัดริบบิ้นส่วนเกินออก

๒๒ ตัดริบบิ้นสีขาวออกมาอีก ๘ เส้น ความยาว ๓๐ เซนติเมตร และทำการพลิกกลับด้านของตัวดอก

๒๓ ทำการสอดริบบิ้นเข้าไปโดยผ่านเส้นสามเส้นและไล่ไปให้ครบทั้ง ๘ เส้น

๒๔ กลับด้านตัวดอกทำการบิดริบบิ้นสลับกันและสังเกตุตรงจุดตัดของตัวดอกทำให้ครบทั้ง ๘ เส้น

๒๕ พลิกกลับด้านเพื่อทำการเก็บปลายริบบิ้นสอดปลายริบบิ้นผ่านลายสานสามเส้นทำให้ครบทั้งหมด

			<p>๒๖ พลิกกลับด้านของตัวดอกและทำการบิดริบบิ้นให้ต่ำกว่ากลีบบน ทำการข้ามกลีบแล้วสอดริบบิ้นเข้าไปทำให้ครบทั้งหมด</p> <p>๒๗ ทำการเก็บปลายริบบิ้นให้ไปตามลายการสานในแนวนอนดึงให้แน่นและทำการตัด</p> <p>๒๘ นำไปเสียบกับก้านที่เราทำไว้ก่อนหน้า ตัดใบเข้าใต้ฐาน และทำการพันก้านด้วยเทปสีเขียว</p>			
๓	การจัดการและการจำหน่าย	เทคนิคการจัดการและการจำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการและการประกอบอาชีพ</li> <li>- การเลือกทำเล / การจำหน่าย</li> </ul>	วิทยากรอธิบาย การบริหารจัดการ ในการประกอบอาชีพ ช่องทางการจำหน่าย	๑๕ นาที่	-
รวม					๓๐ นาที่	๒.๓๐ ชั่วโมง

### สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

### การวัดผลประเมินผล

๑. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรม
๒. การประเมินผลงานการปฏิบัติระหว่างเรียนความสำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

### การจบหลักสูตร

๑. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. มีผลงานการประเมินชิ้นงานที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การฝึกทำไม้เสียบธนบัตรดอกบัวทิพย์จากริบบิ้น

### เอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะได้รับ

-